
๑ 

 

รายงานการประชุมสภาเทศบาล ต าบลดงแดง 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี  2  /2562 

เมื่อ วันจันทร์ ที่  29  เมษายน   พ.ศ. ๒๕62  เวลา  09.3๐ น. 
 ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลดงแดง 

-------------------------------------- 
ผู้มาประชุม 
       ล าดับที่   ชื่อ - สกุล    ต าแหน่ง 
  1.  นายบุญสวย       พันธุ์สาง           ประธานสภาเทศบาลต าบลดงแดง 
  2.  นางสุรัตน์          สีตา   รองประธานสภาเทศบาลต าบลดงแดง 
  3.  นายชูศิลป์ ทองมา   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลดงแดง 
  4.  นายแสง   นอใส   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลดงแดง 
  5.  นายไพฑูรย์  ตันโห   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลดงแดง 
  6.  นางประไพ     เปรมปราโมทย์  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลดงแดง 
  7.  นายสุขวัฒน์  พิบูลย์   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลดงแดง 
  8.  นายอ่อนจันทร์  กันหาจันทร์  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลดงแดง 
  9.  นางสีกา   อาจเจริญ  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลดงแดง 
  10.  นายอรรคชัย มูลมณี   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลดงแดง 
  11.  นายรัชพล ไกยสินธุ์   เลขานุการสภาฯ/ปลัดเทศบาล 
 
ผู้ไม่มาประชุม                                           
  1.  นายวิชัย  สีหานาม สมาชิกสภาเทศบาลต าบลดงแดง(เสียชีวิต) 
  2.  นายค าพันธ์  วงศ์อามาตย์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลดงแดง   
   
ผู้เข้าร่วมประชุม 
       ล าดับที่   ชื่อ - สกุล   ต าแหน่ง 
  1.  นายสุทธี  มหันต์   นายกเทศมนตรีต าบลดงแดง 
  2.  นายอ า   นรชาญ   รองนายกเทศมนตรีต าบลดงแดง 
  3.  นายทองค า  มูลมณี   รองนายกเทศมนตรีต าบลดงแดง 
  4.  นายประฉัตร ทีหัวโทน          เลขานุการนายกเทศมนตรีต าบลดงแดง 
  5.  นางเนาวรัตน์ เหลืองเจริญ  หัวหน้าส านักปลัด 
  6.  นางบุผา  ดีสม   ผู้อ านวยการกองคลัง 
  7.  นายก าพล เศษลือ   ผู้อ านวยการกองช่าง 
  8.  นางศรินทร์ญา  สมเพชร  เจ้าพนักงานธุรการ 
 
 
 



๒ 

 

เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.3๐  น. 

 นายรัชพล  ไกยสินธุ์  ปลัดเทศบาล  : ได้เชิญ นายบุญสวย พันธ์สาง  ประธานสภาเทศบาลต าบล
ดงแดง ประกอบพิธีบูชาพระรัตนตรัยและกล่าวเปิดประชุมตามระเบียบวาระการประชุม 

ประธานสภาฯ : ได้กล่าวเปิดการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่อง ที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุมทราบ 

ประธานสภาฯ :  ได้ขอเชิญผู้บริหารได้น าเรียนต่อท่ีประชุมทราบในวาระท่ี 1 เรื่องแจ้งต่อท่ีประชุมทราบ 
นายอ า  นรชาญ  รองนายกเทศมนตรีฯ : น าเรียนต่อท่ีประชุมทราบในวาระท่ี 1 เรื่องแจ้งต่อท่ีประชุมทราบ 
  1.เรื่องไข้เลือดออก ด้วยช่วงนี้จะเข้าสู่ฤดูฝน จึงขอฝากทางสมาชิกด้วยเทศบาลฯ ทุกท่านช่วย
 แนะน าและก าชับให้พ่ีน้องประชาชนได้เฝ้าระวังและท าลายสิ่งเพาะเชื้อยุงลายที่เป็นสาเหตุของไข้เลือดออก 
 ในส่วนของเทศบาลได้ให้เจ้าหน้าที่ไปท าการพ่นยาเพ่ือก าจัดย ุงลายในพ้ืนที่ที่มีการระบาดของไข้เลือดออก

 แล้ว คือ หมู่ 5 บ้านงูเหลือม ขอฝากทุกท่านให้เฝ้าระวังและให้ค าแนะน าแก่พ่ีน้องประชาชนด้วย 
  2.เรื่องโรคพิษสุนัขบ้า ด้วยมีพ้ืนที่ต าบลดงแดง ได้เกิดการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า ในบริเวณพ้ืนที่ 
 บ้านกอก,บ้านงูเหลือม ทางส านักงานปศุสัตว์ อ าเภอจตุรพักตรพิมานร่วมกับเทศบาลต าบลดงแดงจึงได้
 ด าเนินการตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ทางเทศบาลต าบลดงแดงได้
 ด าเนินการจัดซื้อวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าแล้ว และตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการประสานกับเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อ าเภอฯ 
 ในเรื่องก าหนดวันที่จะออกฉีดวัคซีน จึงขอแจ้งให้สมาชิกสภาเทศบาลฯทุกท่านทราบ 

ประธานสภาฯ :  ได้เ พ่ิมเติมต่อที่ประชุม เรื่องโรคพิษสุนัขบ้า ด้วยเดี่ยวนี้จะมีสุนัขจรจัด -แมวจรจัดจ านวน
 ค่อนข้างมาก ก็ขอให้ทางสมาชิกสภาเทศบาลฯทุกท่านได้ช่วยกันเฝ้าระวังบุตรหลานของท่านและแจ้งให้      
 พ่ีน้องประชาชนได้ช่วยกันระวังด้วย   

มติที่ประชุม  :   - รับทราบ – 

ระเบียบวาระที่ ๒   เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/2562  เม่ือ วันพฤหัสบดี   
 ที่  28   มีนาคม   พ.ศ. ๒๕62     

มติที่ประชุม  :   - รับรอง – 

ระเบียบวาระท่ี ๓   กระทู้ถาม 

  -ไม่มี- 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องที่คณะกรรมการสภาเทศบาลต าบลดงแดงพิจารณาเสร็จแล้ว 

  -ไม่มี- 

 



๓ 

 

 

ระเบียบวาระท่ี  5 เรื่องที่เสนอใหม่ 

ประธานสภาฯ :  ได้ขอเชิญผู้บริหารได้น าเรียนต่อที่ประชุมในวาระที่ 5 เรื่องที่เสนอใหม ่

นายอ า  นรชาญ รองนายกเทศมนตรีฯ : ได้น าเรียนต่อที่ประชุม ด้วยทางหลวงชนบท ได้ด าเนินการโครงการถนน
 เฉลิมพระเกียรติรัชกาล ที่ 10 ในส่วนของอ าเภอจตุรพักตรพิมานได้เลือกถนนช่วงบ้านงูเหลือม และได้
 จัดสรรงบประมาณเพ่ือด าเนินการปรับปรุงถนนเป็นงบประมาณหลายล้านบาท 

  เรื่องการยกเลิกการใช้จ่ายเงินสะสมหรือเงินทุนส ารองเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 ตามท่ีกระทรวงมหาดไทยแจ้งดำเนินการโครงการกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราช
 พิธีบรมราชาภิเษก จ านวน 3 โครงการ ประกอบด้วย 1. โครงการฟ้ืนฟูพัฒนาล าน้ าคูคลอง เพ่ือสิ่งแวดล้อม
 และคุณภาพชีวิต 2.โครงการ“1 อ าเภอ 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ” และ 3.โครงการเพ่ิมสวนหย่อม/
 สวนสาธารณะให้แก่ชุมชน  ในส่วนของเทศบาลต าบลดงแดงขอน าเสนอโครงการขุดลอกหนองสะเทียง  บ้าน
 งูเหลือม หมู่ที่ 5 กว้าง 35 เมตร ยาว 145 เมตร ลึก 2 เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 10,150 ลบม.  
 บริเวณข้างๆสวนสาธารณะ ซึ่งจะน าดินมาถมบริเวณข้างถนนและน ามาปรับปรุงสวนสาธารณะให้เป็น
 สวนหย่อม/สวนสาธารณะให้แก่ชุม ให้ดูชัดเจนมากยิ่งขึ้น 

  แต่ในส่วนของงบประมาณยังอยู่ในขั้นตอนการศึกษาระเบียบและตีความหนังสือสั่งการอยู่ว่าเข้าข่าย
 ที่จะสามารถใช้จ่ายเงินสะสมหรือเงินทุนส ารองเงินสะสมฯได้หรือไม่จึงขอน าเรียนต่อที่ประชุมในเบื้องต้นได้
 รับทราบ หากสามารถใช้งบประมาณในส่วนของเงินสะสมหรือเงินทุนส ารองเงินสะสมขององค์กรปกครอง
 ส่วนท้องถิ่นได้ก็จะด าเนินการในจุดนี้ และน ามาแก้ไขปัญหาเรื่องน้ าประปาหมู่บ้านที่ทางเทศบาลต าบล     
 ดงแดง ดูแลอยู่ให้พ่ีน้องประชาชนชาวบ้านดงแดง หมู่ที่ 1,14 ได้มีน้ าใช้อย่างเพียงพอ เพราะปัญหา
 เรื่องน้ าประปาไม่พอใช้เป็นปัญหามานานแล้ว   

ประธานสภาฯ  ; ขอน าเรียนเพ่ิมเติม หากสามารถใช้งบประมาณในส่วนของเงินสะสมหรือเงินทุนส ารองเงินสะสมใน
 ส่วนนี้ ได้ ขอเพ่ิมเติมจุดที่จะท าการแก้ไขปรับปรุงเพ่ิมเติม คือบริเวณสองข้างทาง จากโรงเรียนบ้านเหล่าจั่น
 ไปบ้านงูเหลือม เพราะได้มีพ่ีน้องประชาชนได้น าขยะและเศษอิฐ ไปทิ้งบริเวณถนนทางเข้าหนองสะเทียง
 จ านวนมาก จึงขอเพ่ิมเติมในจุดนี้ด้วย 

ประธานสภาฯ :    ได้ถามที่ประชุมว่ามีท่านใดจะสอบถามหรือมีข้อสงสัยอีกหรือไม่  แต่ในวาระนี้จะยังไม่มีการเสนอ
 ขอมติเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบจากที่ประชุมสภาเทศบาลฯแต่อย่างใดเพราะยังไม่สรุปเกี่ยวกับเรื่อง
 งบประมาณจะสามารถน ามาใช้ได้หรือไม่แต่อย่างใด เป็นเพียงข้อหารือในที่ประชุม และการน าเรียนเพ่ือ
 ทราบเท่านั้น 

มติที่ประชุม  :    - รับทราบ – 

ระเบียบวาระท่ี  6 เรื่องอ่ืนๆ  

ประธานสภาฯ :    ได้ถามที่ประชุมว่ามีท่านใดจะเสนอในวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆหรือไม่ 

นายอรรคชัย  มูลมณี สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 : น าเรียนต่อท่ีประชุมเพ่ือขอให้ผู้บริหารช่วยหาทางแก้ไขปัญหา 



๔ 

 

 

 1.เรื่องถนนจากบ้านผือฮี ไปต าบลแคนใหญ่ เริ่มช ารุดอีแล้ว 

 2.เรื่องการขุดเจาะบ่อน้ าบาดาล ด้วยชาวบ้านได้มาสอบถามเกี่ยวกับการขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลที่ทาง 
 เทศบาลต าบลดงแดงได้ให้บริการกับพ่ีน้องประชาชนอยู่นั้น ปัจจุบันสามารถด าเนินการขุดเจาะได้ 
 ตามปกติหรือไม ่เพราะเห็นว่าเจาะได้ไม่ลึกได้แค่ 40 เมตร น้ ามันอยู่ลึกถ้าเจาะแค่ 40 เมตร มัน  
 ไม่ได้น้ าแล้วเห็นว่าได้มีการด าเนินการซ่อมแซมและสั่งซื้ออุปกรณ์ในการขุดเจาะบ่อ   
 บาดาลแล้วไม่ทราบว่าด าเนินการถึงไหนแล้ว 

 3.เรื่องถนนตรงทางเลี้ยว ไม่ทราบว่าผู้บริหารได้ติดต่อประสานกับทางก านันหรือยังเพราะเห็นเอา 
 ดินไปลงไว้เกรงถ้าน้ ามา น้ าจะพัดหนีทิ้งหมด 

 4.เรื่องร่องระบายน้ า ที่ก าลังด าเนินการก่อสร้างอยู่บ้านเหล่าจั่นนั้น ด้วยตนเคยเจอปัญหาร่อง  
 ระบายน้ าอุดตัน ด้วยดินและขยะ ในช่วงหน้าฝนน้ าหลากจะมักพัดเอาขยะมาด้วย เลยเกรงอาจจะ 
 เกิดปัญหาดังกล่าวขึ้นและกลายเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุง ต่อไป 

นายอ่อนจันทร์  กันหาจันทร์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 :น าเรียนต่อท่ีประชุมเพ่ือขอให้ผู้บริหารช่วยหาทางแก้ไข
  ปัญหา 

 1.เรื่องทางต่างระดับทางลัดตรงสามแยกจากบ้านงูเหลือมไปบ้านกอก อยากให้ทางผู้บริหารแก้ไข  
 ปัญหาด้วยเพราะมันต่างระดับมากเกรงอาจก่อให้เกิดอันตราย 

 2.เรื่องถนนสวยตามโครงการถนน เฉลิมพระเกียรติรัชกาล ที่ 10 นั้น ไม่ทราบว่า ร่องระบายน้ ามี 
 ทั้ง 2 ฝั่งทางหรือไม ่

ประธานสภาฯ    ได้ถามที่ประชุมว่ามีท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆหรือไม่ เมื่อไม่มี จึงขอเชิญผู้บริหารได้ตอบข้อซักถาม 

นายอ า  นรชาญ รองนายกเทศมนตรีฯ :ได้ตอบข้อซักถามของท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 

 1.เรื่องร่องระบายโครงการถนนเฉลิมพระเกียรติรัชกาล ที่ 10  มีร่องระบายน้ าทั้ง 2 ฝั่งทาง 

 2.เรื่องทางต่างระดับตรงรอยต่อของถนน สามแยกบ้านงูเหลือม ไป บ้านกอก คงต้องรองบประมาณ 
 เหลือจ่ายถึงจะสมารถด าเนินการได้ เพราะทางเทศบาลไม่มีงบประมาณเพียงพอ 

 3.เรื่องถนนจากบ้านผือฮี ไปต าบลแคนใหญ่เดี่ยวจะด าเนินการแจ้งทางผู้รับเหมาให้มาด าเนินการ  
 ซ่อมแซม 

 4.เรื่องขุดเจาะบ่อบาดาล ตอนนี้สามารถให้บริการพ่ีน้องประชาชนได้แล้วแต่ยังความลึกก็ยังอยู่ที่  
 40 กว่าเมตร  

ประธานสภาฯ  : เพ่ิมเติมในส่วนที่ ท่านอ่อนจันทร์  กันหาจันทร์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 เสนอ คือเรื่องถนน ใน
 ส่วนนี้ตนคิดว่าน่าจะใช้งบประมาณไม่มาก ระยะทางเพียง 4-5 เมตร จึงอยากเสนอให้ทางผู้บริหาร 
 ช่วยพิจารณางบประมาณไปซ่อมแซม และแก้ไขปัญหาด้วย   

มติที่ประชุม  :    - รับทราบ – 



๕ 

 

 

ประธานสภาฯ    ได้ถามที่ประชุมว่ามีท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆหรือไม่ เมื่อไม่มี จึงได้กล่าวปิดประชุม 

       เลิกประชุมเวลา 11.00 น.  

   

(ลงชื่อ)                          ผู้จดบันทึกการประชุม      (ลงชื่อ)                          ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 

          (นางศรินทร์ญา   สมเพชร)                                      (นายรัชพล  ไกยสินธุ์) 
       เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน                          ปลัดเทศบาล/เลขานุการสภาเทศบาลต าบลดงแดง 
 
 
 คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลดงแดง  ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล
ต าบลดงแดง สมัยสามัญ สมัยที่ 2  ประจ าปี พ.ศ. 2562 เรียบร้อยแล้ว 
 

 (ลงชื่อ)        -      
                      (นายค าพันธ์  วงค์อามตย์)     

        สมาชิกสภาเทศบาลต าบลดงแดง                    
                       ผู้ตรวจรายงานการประชุม    
 

(ลงชื่อ)           
                           (นายแสง   นอใส)                  (นายบุญสวย  พันธ์สาง) 

       สมาชิกสภาเทศบาลต าบลดงแดง                          ประธานสภาเทศบาลต าบลดงแดง                 
                       ผู้ตรวจรายงานการประชุม                                         ผู้รับรองรายงานการประชุม 

 (ลงชื่อ)        
                         (นางสีกา   อาจเจริญ)     

        สมาชิกสภาเทศบาลต าบลดงแดง                             
                       ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
     ที่ประชุมสมัยสามัญ  สมัยที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2562  ได้พิจารณารับรองรายงานการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 
1 ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ.2562 โดยไม่มีการแก้ไขปรับปรุง    
 

 
       (นายบุญสวย  พันธ์สาง) 
         ประธานสภาเทศบาลต าบลดงแดง                      


